

Số: /BC-UBND

Khâm Đức, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ hai HĐND xã khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Trình tại kỳ họp HĐND xã thường lệ cuối năm 2025)

Căn cứ Công văn số 05/HĐND-VP ngày 23/10/2025 của Hội đồng nhân dân xã Khâm Đức về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 2 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND xã khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026; UBND xã trả lời cụ thể như sau:

I. Lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn, tái định cư, đầu tư xây dựng cơ bản:

1. Cử tri trên địa bàn đề nghị xem xét hỗ trợ giống Lúa có năng suất cao để phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026.

Trả lời: Hiện nay, việc triển khai thực hiện hỗ trợ giống lúa thực hiện theo cơ chế được quy định tại Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ. Tuy nhiên, nguồn vốn thành phố chưa cấp về, để kịp thời hỗ trợ lúa giống cho bà con nông dân sản xuất vụ Đông Xuân, UBND xã đang chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với các thôn rà soát, thống kê nhu cầu và sử dụng nguồn của xã để chủ động thực hiện, các nội dung công việc đang được Phòng Kinh tế gấp rút triển khai.

2. Cử tri thôn Lao Đu đề nghị UBND xã quan tâm hỗ trợ, kết nối tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp của Nhân dân.

Trả lời: Các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất đã triển khai trên địa bàn hiện nay chủ yếu thực hiện theo mô hình cộng đồng. Thực trạng này dẫn đến việc không liên kết, hình thành chuỗi giá trị trong hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, do quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, phân tán, nguồn cung không đảm bảo tính ổn định để kết nối với các doanh nghiệp tiêu thụ. Do đó, giải pháp trước mắt cung ứng sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của Nhân dân trên địa bàn, UBND xã đã bố trí diện tích tại chợ Khâm Đức để bà con nông dân bán các sản phẩm sản xuất; về lâu dài, khi quy mô sản xuất phát triển và ổn định, Ủy ban nhân dân xã sẽ kết nối, tìm kiếm thị trường tiêu thụ phù hợp.

3. Đề nghị cấp có thẩm quyền làm việc với công ty Cao su Nam Giang - Quảng Nam (cũ) về hợp đồng ký kết 6/4 giữa Công ty với Nhân dân.

Trả lời: Để giải quyết kiến nghị của cử tri, UBND xã đã ban hành văn bản đăng ký làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công ty Cao su Nam Giang - Quảng Nam. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết mưa lũ, buổi làm việc đã phải tạm hoãn và điều chỉnh lịch nhiều lần. UBND xã cam kết sẽ báo cáo kết quả làm việc và phương án giải quyết kiến nghị trên cơ sở bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của các hộ dân liên quan, đồng thời thực hiện báo cáo chính thức đến HĐND xã, Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã và thông tin đến cử tri xã theo đúng quy định hiện hành.

4. Đề nghị UBND xã quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí về hoa màu bị thiệt hại cho nhân dân khi có các công trình, dự án triển khai thực hiện trên diện tích đất của nhân dân.

Trả lời: Đối với các hộ dân bị thiệt hại về cây cối, hoa màu, vật kiến trúc và các tài sản khác gắn liền với đất do việc Nhà nước thu hồi đất để triển khai các công trình, dự án, việc bồi thường và hỗ trợ sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai hiện hành. Đồng thời UBND xã ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ của các hộ dân trong triển khai các dự án với tính chất nhà nước và nhân dân cùng làm trong thời gian qua đã hiến đất để thuận lợi triển khai thực hiện; thời gian tới, UBND sẽ kiến nghị nhà thầu thi công hỗ trợ một phần kinh phí thiệt hại về cây cối, hoa màu bị ảnh hưởng khi triển khai các dự án.

5. Cử tri đề nghị hiện nay một số hộ nghèo, cận nghèo không có đất ở, đề nghị UBND xã quan tâm bố trí đất

Trả lời: Việc hỗ trợ đất ở cho hộ đồng bào DTTS thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo chưa có đất ở hiện nay thực hiện theo chính sách hỗ trợ đất ở tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Giải quyết kiến nghị cử tri, UBND xã giao Phòng Kinh tế (NQ23), Phòng Văn hóa - Xã hội (NQ88) phối hợp với các thôn rà soát, tổng hợp cụ thể các trường hợp đủ điều kiện bố trí đất ở theo quy định của pháp luật, tham mưu kế hoạch lộ trình giải quyết đảm bảo theo đúng đối tượng quy định và phù hợp nguồn kinh phí được phân bổ, quỹ đất, ... Việc giải quyết kiến nghị của cử tri cần có thời gian, UBND xã thực hiện và báo cáo kết quả theo yêu cầu.

6. Cử tri thôn Nước Lang phản ánh hiện trong thôn có nhiều hộ dân mới tách hộ không có đất sản xuất, canh tác, đề nghị chính quyền xã quan tâm bố trí đất canh tác, sản xuất cho người dân

Trả lời: Cơ chế hỗ trợ đất sản xuất thực hiện theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg, tại Dự án 1 của Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; quy trình thực hiện tại khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 02/2023/TT-UBND ngày 21/8/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Tuy nhiên vấn đề này rất khó khăn do quỹ đất sản xuất hạn chế và hầu như không còn; để giải quyết việc làm, hỗ trợ chuyển đổi nghề là giải pháp hiệu quả, UBND xã sẽ tập trung triển khai trong thời gian đến.

7. Cử tri Thôn Nước Lang đề nghị quan tâm mở rộng đoạn đường bê tông từ nhà ông Hồ Văn Đoàn đến nghĩa trang của thôn; làm lan can đường từ nhà ông Hồ Văn Đoàn đến đoạn cầu của thôn, vì hiện nay rất nguy hiểm cho người đi đường

Trả lời: Nội dung này UBND xã đã kiểm tra và dự kiến đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; hiện đang chờ nguồn vốn phân cấp để triển khai thực hiện theo quy định.

8. Cử tri Thôn Nước Lang đề nghị đối với diện tích rừng sản xuất, khu vực nương, rẫy của người dân đã được đo đạc, bóc tách từ năm 2021 đến nay chưa thấy trả lời lại cho để nhân dân biết tiếp tục sản xuất, canh tác, không vi phạm pháp luật. Quan tâm cấp ống nước cho các gia đình có ruộng lúa nhỏ lẻ, để người dân làm lúa nước.

Trả lời: Hiện nay, các diện tích rừng được đã được bàn giao lại cho Ban Quản lý RPH thành phố quản lý. Ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND xã sẽ kiến nghị Ban Quản lý RPH thành phố, Hạt Kiểm lâm thành phố và các ngành chức năng xem xét giải quyết theo quy định; các hộ dân không được tác động đến các diện tích rừng khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép. UBND xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nhân dân các giải pháp thâm canh, đa canh, ... để nâng cao giá trị khai thác sử dụng đất, đồng thời học nghề, chuyển đổi nghề để giải quyết việc làm, tự tạo việc làm. Đối với kiến nghị cấp ống nước để sản xuất

lúa, UBND xã đang rà soát, tổng hợp nhu cầu để mua và cấp hỗ trợ cho hộ dân canh tác sản xuất.

9. Cử tri thôn Nước Lang đề nghị UBND xã cần quan tâm đầu tư, sửa chữa hệ thống thoát nước ở hồ điều hòa trước đường bê tông của thôn, để thoát nước đảm bảo, đồng thời quan tâm làm mương thoát nước thải sinh hoạt ở phía sau của 02 dãy khu dân cư của thôn; cử tri thôn Lao Đu đề nghị làm cầu treo qua suối tại Km 40 để nhân dân thuận tiện đi lại sản xuất nhất là vào mùa mưa

Trả lời: Vấn đề này, UBND xã đã tiến hành kiểm tra thực tế và đã đưa vào danh mục dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Hiện đang chờ phân bổ kế hoạch vốn để triển khai thực hiện đầu tư theo quy định.

10. Cử tri thôn Lao Đu đề nghị hỗ trợ kinh phí làm kè chống sạt lở đất làm ruộng dọc suối Km 40 để nhân dân yên tâm sản xuất.

Trả lời: Trước tình hình sạt lở nghiêm trọng sau các đợt mưa lớn trong tháng 10, 11 vừa qua; UBND xã đang chỉ đạo lập thủ tục hồ sơ để đầu tư kè chống sạt lở đoạn bờ suối Km40 (cánh đồng Đak Non) từ nguồn kinh phí thành phố hỗ trợ khắc phục thiên tai; hiện đang được cơ quan chuyên môn hoàn chỉnh thủ tục để đầu tư theo quy định.

11. Cử tri thôn Lao Đu đề nghị làm đường bê tông đối với các tuyến đường trước đây do Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cũ mở.

Trả lời: Nội dung cử tri kiến nghị đã được UBND đề xuất vào danh mục dự kiến đầu tư giai đoạn 2026-2030 về kiên cố hoá đường xã, đường thôn và sẽ triển khai thực hiện theo lộ trình, nguồn vốn được phân bổ.

12. Cử tri Thôn Nước Lang đề nghị Công ty cổ phần thủy điện Đăk Mi 4 quan tâm sửa chữa lại nhà ở cho bà con trong thôn hiện đã hư hỏng, xuống cấp, mưa dột (nhất hệ thống mái lợp bằng tôn).

Trả lời: Ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND xã sẽ có văn bản kiến nghị Công ty cổ phần thủy điện Đăk Mi quan tâm xem xét hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho các hộ dân; đồng thời rà soát các chính sách hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở theo quy định hiện hành để thực hiện đảm bảo đúng đối tượng quy định.

13. Cử tri đề nghị: nâng cấp tuyến đường kiệt 1 đường Trần Thị Lý; mở rộng tuyến đường Nguyễn Duy Hiệu thuộc thôn 4 (đoạn dẫn từ trạm biến áp xuống); đầu tư nguồn kinh phí để nâng cấp, sửa chữa hoặc xây nhà sinh hoạt văn hóa thôn 4, hiện nay nhà sinh hoạt văn hóa đã xuống cấp và quan tâm khắc phục tuyến mương nước nội đồng thôn 1 (khu vực dưới bến xe) để tránh làm hư hỏng hoa màu của Nhân dân tại thôn 2.

Trả lời: Ghi nhận ý kiến đề xuất của cử tri, UBND xã đã đưa vào danh mục dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 và sẽ triển khai khi được phân bổ nguồn vốn.

14. Cử tri thôn 1 đề nghị cần chỉ đạo sớm hoàn thành công trình mương thoát nước tại đoạn đường Mai Thúc Loan nối ra Hồ C7.

Trả lời: Vấn đề này, UBND xã đã làm việc với nhà thầu và các đơn vị liên quan; qua đó nhà thầu đã có báo cáo giải trình và cam kết thực hiện hoàn thành công trình **trước ngày 25/12/2025**; Phòng Kinh tế (chủ đầu tư) có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc nhà thầu triển khai thi công đúng tiến độ cam kết.

15. Đề nghị sớm chi tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định 90/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã.

Trả lời: Đến thời điểm hiện nay, Phòng Kinh tế xã đã hoàn thành chi trả tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định 90/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho tất cả các hộ được hỗ trợ trên địa bàn xã theo danh sách được cấp thẩm quyền phê duyệt.

16. Tuyến đường Đỗ Đăng Tuyển được nâng cấp mở rộng năm 2024 có đi qua hộ Hồ Thị Hồng Thắm, gia đình có hiến đất làm đường, đến nay công trình đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư (UBND thị trấn Khâm Đức cũ) và đơn vị thi công chưa hỗ trợ kinh phí để làm lại tường rào như đã thỏa thuận trước khi thi công

Trả lời: Vấn đề này, UBND xã đã làm việc với nhà thầu thi công, đến thời điểm hiện tại, nhà thầu đã hoàn thành việc xây dựng lại tường rào của hộ gia đình bà Hồ Thị Hồng Thắm theo hiện trạng ban đầu trước khi thi công công trình.

II. Lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường

1. Đề nghị UBND xã sớm hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trước đây đã cơ quan chức năng tổ chức đo đạc

Trả lời: Trong thời gian tới, UBND xã Khâm Đức sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế rà soát lại toàn bộ các hộ dân đã được đo đạc đất ở và đất lâm nghiệp theo Nghị quyết 07 đã có trong bản đồ địa chính do UBND xã quản lý nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hướng dẫn cho nhân dân làm thủ tục hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và triển khai thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trong thời gian sớm nhất đối với những trường hợp đảm bảo điều kiện quy định.

2. Hiện nay trên địa bàn xã có tình trạng khai thác vàng trái phép, đề nghị UBND xã cần chỉ đạo các ngành chức năng tuần tra, truy quét.

Trả lời: Vấn đề này luôn được UBND xã quán triệt, chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự xã, Phòng Kinh tế và Trưởng các thôn thường xuyên tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định; từ đầu tháng 7/2025 đến nay, UBND xã đã ban hành 3 kế hoạch và tổ chức nhiều đợt truy quét đột xuất triển khai công tác tuần tra, truy quét khai thác lâm khoáng sản trái phép trên địa bàn; qua đó đã đẩy đuổi nhiều trường hợp mà chủ yếu là nhân dân trên địa bàn xã thực hiện. Đồng thời chỉ đạo Trưởng thôn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ tài nguyên khoáng sản, theo dõi, kiểm soát chặt chẽ địa bàn và kịp thời báo cáo để xử lý các trường hợp khai thác trái phép.

3. Tại khu sản xuất lúa ruộng Đăk Nôn, tình trạng trâu của người dân thôn Lao Đu thường xuyên phá rào để ăn, phá hoại lúa, hoa màu của bà con nhân dân thôn Nước Lang. Đề nghị chính quyền xã chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp thôn Lao Đu nhắc nhở nhân dân trong thôn quản lý, chăn thả trâu đúng quy định, không để trâu tiếp tục phá hoại lúa, hoa màu của bà con.

Trả lời: Hiện nay, việc xử lý vi phạm hành chính liên quan đến chăn thả gia súc được quy định tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 15/12/2025; UBND xã sẽ chỉ đạo các ngành, thôn tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra để xử lý nghiêm theo đúng quy định. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để vấn đề trên cần nâng cao ý thức của hộ chăn nuôi là chính, do đó cần sự vào cuộc của các cơ quan, ban ngành để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền vận động chấp hành nghiêm các quy định trong chăn nuôi, đồng thời phát huy việc chấp hành quy định Quy ước, Hương ước của thôn; đảm bảo chăn nuôi có chuồng trại, không thả động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng; không để vật nuôi xâm lấn lòng đường, vỉa hè, sân chơi, vườn hoa, nơi sinh hoạt chung trong khu dân

cu; khi chăn nuôi trên rẫy nương phải có người trông coi, không để ảnh hưởng đến cây trồng của các hộ lân cận.

4. Đề nghị cần xử lý nghiêm việc thường xuyên đổ rác tại khu vực sân bay Khâm Đức

Trả lời: Hiện nay, xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi thải bỏ rác thải không đúng nơi quy định được quy định tại Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ; tuy nhiên, việc phát hiện hành vi rất khó khăn, một số cá nhân lợi dụng đêm tối hoặc trời mưa lớn, khu vực ít người qua lại đã đem rác bỏ ra khu vực này. Trong thời gian đến, UBND xã sẽ chỉ đạo các ngành, các thôn tiếp tục thực hiện tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt hơn nữa các quy định thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và phế thải xây dựng, tăng cường theo dõi, kiểm tra để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định, đồng thời có giải pháp nâng cao cảnh quan để tạo tinh thần bảo vệ môi trường trong nhân dân.

5. Cử tri thôn Nước Lang đề nghị cần quan tâm đầu tư nâng cấp đối với bãi rác của thôn nằm bên tuyến đường Hồ Chí Minh, như đầu tư thêm hàng rào, cổng để có thể khóa lại:

Trả lời: Ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, trong năm 2026 UBND xã sẽ đầu tư nâng cấp khu xử lý lấp rác thải của thôn theo kiến nghị để phục vụ nhu cầu nhân dân.

6. Đề nghị cấp có thẩm quyền quản lý khu vực chợ Khâm Đức (cũ) đối với các hộ dân đang sinh sống, khoảng đất trống phía sau tại khu vực chợ (cũ) hiện nay khu vực này cỏ dại và rác thải làm ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường các hộ dân xung quanh.

Trả lời: Hiện nay, diện tích khu vực chợ Khâm Đức cũ được UBND tỉnh Quảng Nam quyết định giao cho Ban Quản lý DA ĐTXD&PTQĐ huyện Phước Sơn (nay là Ban Quản lý DA ĐTXD&PTQĐ khu vực Phước Sơn) quản lý, xây dựng phương án khai thác quy đất. UBND xã đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý DA ĐTXD&PTQĐ khu vực Phước Sơn tăng cường quản lý chặt chẽ và đảm bảo môi trường, cảnh quan khu vực này. Đồng thời, UBND xã chủ trương kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng giao lại diện tích này cho UBND xã quản lý để thuận lợi trong công tác theo dõi, xử lý các vấn đề liên quan theo ý kiến kiến nghị của cử tri; bên cạnh đó, UBND xã chỉ đạo Trưởng thôn 5 phối hợp với Ban công tác mặt trận thôn thực hiện tuyên truyền người dân tại khu vực chợ cũ không xả rác thải ra phía sau nhà (tại khu đất chợ cũ), nâng cao ý thức của mỗi người dân về bảo vệ môi trường.

7. Khu công viên Hồ Mùa Thu lượng rác thải xung quanh nhiều mà không bố trí thùng chứa rác thải gần kề thuận lợi để người hạn chế việc bỏ thải ra ngoài gây ô nhiễm môi trường của Khu công viên vui chơi của cộng đồng.

Trả lời: Khu công viên Hồ Mùa Thu là nơi sinh hoạt chung của cộng đồng và sát gần khu dân cư. Để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, UBND xã chỉ đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cảm các biện pháp bảo vệ môi trường, không xả rác thải bừa bãi tại khu vực này, bố trí thùng rác để người dân đến vui chơi, tập thể dục bỏ rác. UBND xã đã bố trí kinh phí mua sắm thùng rác để bố trí trên các tuyến đường, nơi công cộng phục vụ nhu cầu thu gom rác thải trên địa bàn.

8. Đề nghị UBND xã có ý kiến chỉ đạo Hợp tác xã nông nghiệp, thương mại và dịch vụ Phước Sơn khi thu gom rác thải sinh hoạt cần hạn chế thấp nhất việc xe chở rác chạy trên đường nước chảy nhiều gây ô nhiễm môi trường.

Trả lời: Vấn đề này, UBND xã đã làm việc và yêu cầu Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, chấn chỉnh Hợp tác xã nông nghiệp, thương mại và dịch vụ Phước Sơn thực hiện thu gom rác thải phải đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi

trường trên các tuyến đường, hạn chế việc để chảy nước rỉ rác ra đường; đồng thời phối hợp với các Trưởng thôn tăng cường tuyên truyền người dân trong thôn khi sử dụng các thùng rác công cộng phải đậy kín nắp nhằm giữ đảm bảo vệ sinh, ngăn mùi rác phân huỷ và ngăn nước mưa, không bỏ chất thải lỏng vào thùng rác. Qua theo dõi, chất lượng thu gom, vận chuyển và xử lý rác trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực.

9. Hệ thống nước thải sinh hoạt tại khu tập thể trường Trung học phổ thông Khâm Đức bị rò rỉ nên gây ô nhiễm đến các hộ gia đình sống bên cạnh khu tập thể; đề nghị UBND xã có ý kiến với Ban giám hiệu nhà trường có hướng khắc phục để đảm bảo môi trường cho Nhân dân.

Trả lời: UBND xã ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với Trường THPT Khâm Đức kiểm tra, tham mưu để xử lý đảm bảo và báo cáo kết quả về HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và cử tri để theo dõi, giám sát.

III. Lĩnh vực giao thông, điện lực, nước sạch.

1. Cử tri thôn Nước Lang đề nghị quan tâm bố trí thêm trụ điện, bắt thêm bóng đèn điện chiếu sáng và sửa chữa lại đèn điện dọc đường bê tông của thôn, hiện nay đã hư hỏng nhiều.

Trả lời: Đối với nội dung này, UBND xã đã đưa vào dự kiến danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, hiện đang chờ phân bổ nguồn vốn để triển khai thực hiện.

2. Kiệt 3 đường Mai Thúc Loan, đề nghị UBND xã qua tâm bắt đường ống nước sạch phục vụ sinh hoạt (Đã kiến nghị 3 lần).

Trả lời: UBND xã đang chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ để thực hiện đầu tư ngay trong năm 2025 để sớm cung cấp nước sạch phục vụ nhu cầu nhân dân.

3. Cử tri thôn Nước Lang đề nghị quan tâm kiểm tra, sửa chữa lại hệ thống nước sạch, nước sinh hoạt cho bà con nhân dân. Hiện nay bể chứa nước từ nguồn về đã xuống cấp, hư hỏng, ống nước dẫn từ nguồn về bể chứa, về đến các hộ dân trong thôn thường xuyên bị tắt, nghẹt (nhất là vào mùa mưa)

Trả lời: Nội dung này UBND xã đã chỉ đạo tiến hành kiểm tra, lập hồ sơ để đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống nước sạch, nước sinh hoạt thôn Nước Lang và dự kiến triển khai thi công ngay trong năm 2025.

4. Thôn Lao Mung kiến nghị quan tâm sửa chữa lại đường xương cá đi vào nhà dân ở trong thôn, vì đường cao hơn nhà nên nước chảy vào nhà dân mỗi khi gặp trời mưa.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, UBND xã đã tiến hành khảo sát thực tế hiện trạng đường xương cá tại thôn Lao Mung, đồng thời sẽ sử dụng nguồn kinh phí duy tu, sửa chữa giao thông nông thôn để triển khai thực hiện trong thời gian đến khi được thành phố phân bổ kinh phí hỗ trợ theo định mức hằng năm.

5. Đoạn cuối tuyến đường Phạm Văn Đồng giáp với tuyến đường Võ Nguyên Giáp hiện nay bị hư hỏng nhiều có nhiều ổ gà, đề nghị UBND xã quan tâm tu sửa.

Trả lời: Kiến nghị của cử tri thiết thực nhằm đảm bảo an toàn giao thông, UBND xã đã giao Phòng Kinh tế xã kiểm tra, sửa chữa những hư hỏng, ổ gà và đến nay đã hoàn thành theo ý kiến kiến nghị của cử tri.

IV. Lĩnh vực văn hóa xã hội.

1. Cử tri thôn Nước Lang đề nghị cần quan tâm chăm lo ăn, ở buổi trưa cho học sinh mẫu giáo học tại điểm trường mẫu giáo Sơn Ca, thôn Lao Mung, để phụ huynh đỡ đưa đón nhiều lần trong ngày.

Trả lời: Điểm trường thôn Lao Mung thuộc Trường Mầm non Sơn Ca đã đủ điều kiện tổ chức hình thức bán trú cho học sinh theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, căn cứ các văn bản chính sách, thôn Lao Mung không thuộc danh mục các vùng đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ kinh phí cấp dưỡng cho học sinh bán trú. Do đó, việc thực hiện bán trú tại điểm trường này sẽ được triển khai trên nguyên tắc xã hội hóa.

2. Cử tri đề nghị quan tâm hơn đến chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội.

Trả lời: UBND xã tiếp thu ý kiến cử tri, kiến nghị UBND thành phố quan tâm, xem xét nâng mức hỗ trợ đối với các đối tượng trên.

3. Đề nghị Nhà nước quan tâm hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cho các trường hợp là Cựu chiến binh của thôn, vì hiện nay chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở cho Cựu chiến binh theo quy định.

Trả lời: Tại Khoản 1 Điều 99 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định thì Cựu chiến binh ở thôn không thuộc đối tượng hỗ trợ nhà ở theo pháp lệnh người có công. Tuy nhiên, UBND xã sẽ xem xét, lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ cho các đối tượng này theo quy định Nhà nước.

4. Đề nghị UBND xã nên giải quyết dứt điểm tình trạng người phụ nữ bị bệnh tâm thần thường xuyên mắc võng nằm ở công chợ cũ Khâm Đức (trước nhà Hoa Tích) gây mất mỹ quan.

Trả lời: Trước đây UBND thị trấn Khâm Đức (cũ) đã phối hợp với UBND xã Phước Hòa (Cũ) nhưng chưa được giải quyết. Trong thời gian đến UBND xã tiếp tục phối hợp với UBND xã Phước Hiệp để có biện pháp cùng gia đình chăm sóc theo quy định.

5. Về chế độ phụ cấp đối với Tổ trưởng Tổ đoàn kết với định mức 300.000đ/tháng là quá thấp so với nhu cầu nhiệm vụ được giao (gần dân, hiểu dân, sát dân) đề nghị các cấp quan tâm.

Trả lời: Về vấn đề này UBND xã tiếp thu và kiến nghị UBND thành phố quan tâm, xem xét, giải quyết.

6. Quan tâm sửa chữa hệ thống loa phát thanh bị hư hỏng. Đề nghị UBND xã chỉ đạo bổ sung loa phát thanh đến các Thôn để Nhân dân biết thông tin của xã, của Thành phố.

Trả lời: UBND xã giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công (đơn vị vận hành hệ thống loa phát thanh) tổ chức kiểm tra, rà soát tình trạng hoạt động của hệ thống loa phát thanh trên địa bàn xã, nhất là tại các thôn Phước Xuân cũ; tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch sửa chữa, nâng cấp các thiết bị hư hỏng. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư, lắp đặt bổ sung loa phát thanh tại các thôn còn thiếu, nhằm đảm bảo công tác tuyên truyền, truyền tải thông tin, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các thông tin của xã, thành phố đến Nhân dân được đầy đủ, kịp thời, hiệu quả.

V. Tình hình an toàn giao thông, an ninh trật tự:

1. Hiện nay, tại khu dân cư tình trạng một số xe máy (đặc biệt trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 24 giờ) thường xuyên ọc pô gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giờ giấc nghỉ ngơi của Nhân dân. Đề nghị lực lượng Công an tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm này theo quy định pháp luật để đảm bảo trật tự công cộng trên địa bàn.

Trả lời: UBND xã đã chỉ đạo Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt tập trung vào thanh thiếu niên và học sinh. Trong đợt triển khai, đã phát hiện và xử lý 22 trường hợp vi phạm (chủ yếu là thay đổi kết cấu xe). Công an xã đã tịch thu các phụ tùng không đạt chuẩn, cảnh cáo và cho cam kết đôi với các trường hợp vi phạm (22 trường hợp), đồng thời phạt tiền 03 trường hợp với tổng số tiền 1.500.000 đồng. Trong thời gian tới, UBND xã tiếp tục chỉ đạo Công an xã sẽ tiếp tục tăng cường công tác này nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông.

2. Một số biển báo về ATGT trước tuyến đường Phạm Văn Đồng rẽ đường Phan Chu Trinh (học sinh 3 trường đi học) mất an toàn nên cần tháo gỡ và đề nghị đặt biển báo cấm xe tải đậu tại tuyến đường Phạm Văn Đồng.

Trả lời: UBND xã đã chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra thực tế, qua đó các biển báo giao thông được cấm đảm bảo đúng quy định nhằm cảnh báo các phương tiện lưu thông, đảm bảo an toàn, nhất là tuyến đường đông học sinh đi lại; việc đặt biển cấm đậu xe tải trên tuyến đường Phạm Văn Đồng không đảm bảo do mật độ lưu thông nhiều.

Trên đây là báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ hai HĐND xã khóa I, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của UBND xã Khâm Đức./.

Nơi nhận:

- HĐND xã;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hồ Công Diễm